

Số: 16/NQ-HĐND

Côn Đảo, ngày 19 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO
KỶ HỌP THỨ CHÍN KHOÁ XI, NHIỆM KỶ 2016-2021

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 08/TTr-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc đề nghị thông qua Nghị quyết chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019; các Báo cáo số 24/BC-HĐND ngày 07/11/2018 của Hội đồng nhân dân huyện, Báo cáo số 18/BC-KTXH ngày 01/11/2018 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện, Báo cáo số 10/BC-HĐND, ngày 07/11/2018 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất đánh giá hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 từ đầu nhiệm kỳ tới nay và trong năm 2018 như sau:

Hội đồng nhân dân huyện hoạt động đúng quy định của pháp luật và các quy chế tổ chức, hoạt động, các chương trình, kế hoạch do Hội đồng nhân dân huyện đề ra. Hội đồng nhân dân huyện đã tiếp tục thể hiện được vai trò là cơ quan đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân đồng thời là cơ quan quyền lực Nhà nước của nhân dân địa phương.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giữ được mối quan hệ phối hợp trong hoạt động với Ủy ban nhân dân huyện và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Công tác thông tin, báo cáo với Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh được đảm bảo thường xuyên và kịp thời. Mối quan hệ giữa Thường trực với các Ban, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện chặt chẽ, đúng luật định. Thường trực và bộ phận chuyên trách của Hội đồng nhân dân huyện làm tốt công tác điều hòa, phối hợp, phân công và tổ chức thực hiện các hoạt động của các Ban, các Tổ và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; Đồng thời đôn

độc, kiểm tra, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. Hai Ban của Hội đồng nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ đúng quy định và đạt hiệu quả công tác cao.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện chưa thể hiện hết trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu dân cử chưa giữ mối quan hệ chặt chẽ với cử tri.

Điều 2. Thông qua Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019 gồm những nội dung chính sau đây:

- Kế hoạch tổ chức hai kỳ họp thường lệ năm 2019 gồm: Kỳ họp thường lệ giữa năm và Kỳ họp thường lệ cuối năm;

- Kế hoạch công tác tiếp công dân và tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân huyện gồm 08 nội dung *(Có Kế hoạch cụ thể kèm theo)*.

- Chương trình công tác giám sát gồm 06 nội dung, bao gồm: *(Có chương trình cụ thể kèm theo)*

Điều 3. Giao cho Thường trực và Bộ phận chuyên trách của Hội đồng nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Giao cho 2 Ban, 5 Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Ủy ban nhân dân huyện và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tham gia thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Kỳ họp thứ Chín Hội đồng nhân dân huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ khi thông qua./.

Nơi nhận:

- TTr. HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- TTr.HU, UBND huyện;
- Ban TTr. UBMTTQ VN huyện;
- Hai Ban HĐND huyện;
- Các vị ĐB HĐND huyện;
- Đăng trên Cổng TTĐT của HĐND huyện;
- Lưu.



CHỦ TỊCH .

Nguyễn Hoàng Tùng

KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, TIẾP XÚC CỬ TRI NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện)

SỐ TT	NỘI DUNG TIẾP XÚC	CHỦ TRÌ TIẾP XÚC	ĐƠN VỊ PHỤC VỤ	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	DỰ KIẾN THỜI GIAN
01	Tiếp xúc theo định kỳ với cử tri nơi ĐB HĐND huyện trúng cử. (tại các Nhà văn hoá của các KDC)	Tổ trưởng và các vị ĐB HĐND huyện thuộc 5 TĐB	Văn phòng HĐND và UBND huyện.	BĐH, Ban CTMT các KDC	Buổi sáng ngày thứ Sáu cuối cùng của các tháng 3, 9 trong năm.
02	Tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan Thường trực HĐND	Các ĐB HĐND huyện chuyên trách	Văn phòng HĐND và UBND huyện	Các cơ quan chuyên môn có liên quan	Các ngày làm việc trong năm
03	Tiếp công dân tại phòng tiếp dân của Thường trực HĐND và UBND huyện	Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch HĐND huyện)	Văn phòng HĐND và UBND huyện	Các cơ quan chuyên môn có liên quan	Buổi sáng thứ Năm hàng tuần
04	Khảo sát thực tế tại KDC số 2, 5, 7, 8, 10 về công tác giữ gìn vệ sinh môi trường	Ban Kinh tế - Xã hội	Văn phòng HĐND và UBND huyện		Tháng 5/2019
05	Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND huyện	BTr. UBMT TQVN, 5 TĐB HĐND huyện	Văn phòng HĐND và UBND huyện	TTr. HĐND, UBND huyện	Tháng 6/2019



06	Khảo sát thực tế tại KDC số 1, 10 về công tác giữ gìn ANTT, phòng chống tội phạm.	Ban Pháp chế	Văn phòng HĐND và UBND huyện		Tháng 9/2019
07	Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND huyện	BTr. UBMT TQVN, 5 TĐB HĐND huyện	Văn phòng HĐND và UBND huyện	TTr. HĐND, UBND huyện	Tháng 11/2019
08	Tiếp xúc cử tri theo chuyên đề	Theo kế hoạch của TTr. HĐND huyện	Văn phòng HĐND và UBND huyện		



**CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC GIÁM SÁT THƯỜNG XUYÊN
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ HAI BAN HĐND HUYỆN NĂM 2019**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện)

STT	Nội dung giám sát	Cơ quan chủ trì giám sát	Đơn vị chịu sự giám sát	Mốc thời gian giám sát	Thời điểm giám sát
1	- Giám sát việc lập thủ tục các dự án đầu tư công trên địa bàn dự kiến khởi công năm 2020.	TTr. HĐND huyện	BQL ĐTP-T- Phòng TC-KH		Quý III
2	- Giám sát công tác xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai - xây dựng trên địa bàn huyện.		UBND, Phòng TN-MT huyện		Quý IV
3	- Giám sát về xây dựng môi trường văn hóa, trật tự an toàn PCCN,... sau khi đưa chợ mới Côn Đảo vào hoạt động.	Ban KT-XH	BQL Chợ CD	Năm học 2019-2020	Quý II
4	- Giám sát về công tác chuẩn bị cho năm học mới và việc nâng cao chất lượng ngành giáo dục.		Ngành Giáo dục		Quý III
5	- Giám sát công tác xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn.	Ban Pháp chế	Các cơ quan có thẩm quyền xử phạt VPHC	6/2018 – 6/2019	Quý II
6	- Giám sát công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ, Nhà tạm giam Công an huyện.		CA huyện	6/2018– 6/2019	Quý IV

